



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและตามงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

.....

ตามที่นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เมื่อคราวรับตำแหน่ง ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศวรรค ๖ ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเป็นประจำทุกปี และประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล นั้น

บัดนี้ นายกเทศมนตรีได้แถลงรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้สภาเทศบาลทราบแล้ว เมื่อครั้งการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ สมัยสามัญ สมัยที่สี่ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ และขอประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานดังกล่าว ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ ที่เคารพ

ตามที่กระผม นายจักร์กฤษณ์ สุขอร่าม นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตำบลปากน้ำ ต่อสภาเทศบาลตำบลปากน้ำ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 รวม 6 ด้าน ประกอบด้วย นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต , นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค , นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริการและการบริหาร , นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ , นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดทำโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้ เป็นการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นกิจกรรมและโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจตามที่มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจำกัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้าแก้ไขปัญหา โดยจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด สำหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะทำให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 48 ทศ วรศ 5 ได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี

กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลตำบลปากน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

1. นโยบายการพัฒนาด้านการสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

พัฒนาสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็งและมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ปลอดภัยเสถียร ส่งเสริม บริการด้านสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเข้าถึงการบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และจัดหาสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์แก่ชุมชนอย่างเพียงพอทั่วถึง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	5,818	กองสาธารณสุขฯ	
2	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ปากน้ำ	80,000	กองสาธารณสุขฯ	
3	รณรงค์ชุมชนปลอดภัยโรคไข้เลือดออก	800	กองสาธารณสุขฯ	จัดทำป้ายรณรงค์
4	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ไม่ใช้งบ.-	สำนักปลัด	ไม่มีผู้ป่วยเอดส์
5	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,493,200	สำนักปลัด	
6	เบี้ยยังชีพคนพิการ	416,600	สำนักปลัด	
7	จัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสามัคคีต้านภัยยาเสพติด ตำบลปากน้ำ	85,030	กองการศึกษาฯ	
รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ เป็นเงิน		4,081,448		

2. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวก ตามความต้องการของประชาชนรองรับระบบเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนฝ่ายท่าปากน้ำ หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ	550,000	กองช่าง	
2	ปรับปรุงสะพานทางเดินเท้า ศ.ส.ล. บริเวณไผ่ขนิญ หมู่บ้านบ้านโกทา หมู่ 2 (เกาะคณที) ตำบลปากน้ำ	83,347	กองช่าง	
3	ปรับปรุงผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีตเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติฯ 6 รอบ พระชนมพรรษาเชื่อมต่อถนนสายสะพานปลา หมู่ที่ 1 ตำบลปากน้ำ	8,589,000	กองช่าง	เงินอุดหนุนจังหวัด
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน		9,222,347		

3. นโยบายการพัฒนาด้านการเมืองการบริการและการบริหาร

การดำเนินกิจกรรมทางการเมืองการบริการและการบริหาร นับว่าเป็นกระบวนการที่สำคัญที่จะผลักดันให้การบริการ และการบริหารงานในด้านต่างๆ ของเทศบาลประสบผลสำเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนเป็นหลัก และเพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขร่วมกัน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย	32,880	สำนักปลัด	
2	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ไม่ใช้งบ .-	สำนักปลัด	เข้าร่วมจัดตรวจ
3	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ไม่ใช้งบ .-	สำนักปลัด	เข้าร่วมจัดตรวจ
4	จัดทำเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ	1,412	สำนักปลัด	
5	สำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มาขอรับบริการเทศบาลตำบลปากน้ำ	25,000	สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น 5 โครงการ เป็นเงิน		59,292		

4. นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

หลักสำคัญการพัฒนาทางเศรษฐกิจ คือ การจัดการรายได้ของเทศบาลที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างรายได้ให้กับประชาชน พึ่งพาตนเองได้และชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ตลาดแลเล (เกาะคนตี)	190,480.36	สำนักปลัด	
2	อบรมการทำขนมและอาหารพื้นบ้าน	13,591	สำนักปลัด	
3	ปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำ	420,000	กองช่าง	ประติมากรรมรูปปั้น
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน		624,071.36		

5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำและนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะปัญหา มลพิษทางอากาศ ขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ค่ากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	909,953.50	กองสาธารณสุขฯ	
2	ค่าจ้างเหมาเอกชนในการรักษาความสะอาด	1,118,076.63	กองสาธารณสุขฯ	
3	อบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะของชุมชน	19,920	กองสาธารณสุขฯ	
รวมทั้งสิ้น 3 โครงการ เป็นเงิน		2,047,950.13		

6. นโยบายด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

การศึกษาเป็นรากฐานและปัจจัยสำคัญของการพัฒนาทุกๆ ด้าน สังคมปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัตน์ การส่งเสริมการศึกษาให้เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน ให้มีความพร้อม มีคุณภาพ จัดการศึกษาได้มาตรฐาน และส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	34,170	กองการศึกษา	
2	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านปากน้ำ	751,440	กองการศึกษา	
3	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,233	กองการศึกษา	
4	สนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนบ้านปากน้ำ	389,216.94	กองการศึกษา	
5	จัดการเรียนการสอน (รายหัว)	7,572	กองการศึกษา	
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,875	กองการศึกษา	
7	ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่	29,982	กองการศึกษา	
8	ทำบุญประเพณีวันเข้าพรรษา	ไม่ใช้งบ	กองการศึกษา	ร่วมทำบุญจัดซื้อ เทียนถวายวัด
9	จัดงานประเพณีวันลอยกระทง	75,873	กองการศึกษา	
10	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	63,579	กองการศึกษา	
รวมทั้งสิ้น 10 โครงการ เป็นเงิน		1,373,941		

จำนวน 6 นโยบาย รวมทั้งสิ้น 31 โครงการ เป็นเงิน 17,409,049 บาท (สิบเจ็ดล้านสี่แสนเก้าพันสี่ สิบเก้าบาทถ้วน)

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลปากน้ำ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมา กระผมจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำให้มีศักยภาพนำไปสู่ชุมชนให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป

ปัญหาและอุปสรรค

๑. เนื่องจากเทศบาลตำบลปากน้ำ เป็นพื้นที่ของธนารักษ์โดยส่วนใหญ่ จึงติดปัญหาในการขอใช้พื้นที่ในการสร้าง ซ่อมและปรับปรุง ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ประชาชนเดือดร้อน เช่น ทำเทียบเรือ
๒. ปัญหาด้านงบประมาณที่มีไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงต้องของบประมาณจากภายนอก

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดระนอง